
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 687  —  445. mál.

Fyrirspurn
til efnahags- og viðskiptaráðherra um áhrif banns við formerkingum á verðlag.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hefur verið lagt mat á það hvort bann við formerkingum á verði afurða frá kjötafurða-
stöðvum hafi leitt til lækkunar á verðlagi?

2. Hefur verið skoðað hvort þetta bann geti haft samkeppnishamlandi afleiðingar í för með
sér fyrir minni verslanir í landinu?


